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เริ่มชีวิตงานครั้งแรกในสายปกครอง 

ผมเริ่มเขารับราชการเมื่อป 2510    ทํางานได 3 ป ผมขอลาไปศึกษาตอตางประเทศ   พอ
ย่ืนเรื่องขอลา    ก.พ. ก็ออกระเบียบใหมวาชวงทดลองปฏิบัติราชการ (Probation)   หามลา  ผมจึง
ลาออก  ไปเรียนตอท่ีอเมริกา 2 ป   เรียนจบกลับมา  กลับเขารับราชการในกรมการปกครอง   กรม
สงไปอยู ท่ีอําเภอกุฉินารายณ   จังหวัดกาฬสินธุ    ตอมา ผมขอเขามาชวยราชการที่สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อยูฝายพัฒนาบุคคล     

รวมบุกเบิกสํานักงานจังหวัด 

รวมจัดตั้งสํานักงานจังหวัด 

ชวงอยูฝายพัฒนาบุคคล  ไดทําเรื่องการจัดตั้งสํานักงานจังหวัด   รวมกับ ดร.ศิระ  ชวนะ
วิรัช   ชวงนั้นเปนระยะหาแนวทางการทํางานของสํานักงานจังหวัด        เราไดรับความรวมมือจาก
สภาพัฒนฯ    และจากหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท    มาเปนวิทยากร ชวยใหคําแนะนํา  
จนจับแนวทางที่จะพัฒนาสํานักงานจังหวัดขึ้นได    คือใหสํานักงานจังหวัดทํางานทั้งดานการบริหาร
และการวางแผนพัฒนาจังหวัด 

เปนหัวหนาสํานักงานจังหวัด 

ในป 2520   ผมไดเขาโรงเรียนนายอําเภอ  และในป 2523  ซึ่งขณะนั้นนายอําเภอยังเปน ซี 
6   ผมไดรับแตงตั้งเปนซี 7  ไปเปนหัวหนาสํานักงานจังหวัดชัยนาท  ทานมนตรี  ตระหงาน เปนผูวาฯ      

                                                     
1
   ขอมูลจากคําสัมภาษณนายกฤษณ  ธีระชยัชยุติ   โดยนายสงวน  ธีระกลุ และนายปนสกุล  มุสิกาวัน  เมื่อ
วันที่ 21  กันยายน  2544   ณ  สํานักงานผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
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หลังจากที่เราเคยเปนฝายริเริ่ม มีสวนรวมในการจัดตั้งสํานักงานจังหวัด    ก็ไดมีโอกาสลง
ไปปฏิบัติงานจริง 

หัวหนาสํานักงานจังหวัด  วางจุดยืนเปนเลขานุการ  ผูประสานงาน 

ในชวงนั้น สํานักงานจังหวัดมีเจาหนาที่เพียง 3  คน    และมักถูกฝายปกครองรังเกียจ    
เขามองวาเราไปแยงงานเขา      ดวยเหตุนี้  เมื่อผมเปนหัวหนาสํานักงานจังหวัด จึงพยายามให
สํานักงานจังหวัดทําหนาที่ผูประสานงาน   เปนเลขานุการ   ไมวามีงานอะไรก็ตาม  ผมจะเขาไป
ปรึกษากับผูวาฯ  ใหไดขอตกลงในหลักการทั้งหมดกอน   พอเรียกประชุม   ทานก็จะมอบใหหัวหนา
สํานักงานจังหวัดเปนเลขาฯ ของคณะทํางานหรือคณะกรรมการ      

เทคนิคการทํางานจากผูวาฯ มนตรี  ตระหงาน 

ผูวาฯ   ใช  ICT  บริหารงาน 

ทานมนตรี  ตระหงาน   เปนคนดุ  เปนนักปกครองที่ยึดถือขอมูลเปนเรื่องสําคัญในการ
บริหารราชการ    ผมไดเรียนรูประสบการณจากทานอยางมาก    

ครั้งหนึ่ง ไดนั่งรถกลับจากกรุงเทพฯ  กับผูวาฯ มนตรี     พอเขาเขตสิงหบุรี  ทานจะใช
วิทยุเช็คกับทุกอําเภอ  ทุกสถานีตํารวจ  วามีปญหาอะไรบาง   โครงการใดมีปญหาอะไรติดขัดบาง    
เมื่อไปถึงจังหวัดชัยนาท  ทานก็ทราบเหตุการณหมด     แลวทานก็เรียกหัวหนาสวนฯ  มาชี้แจง     ผม
จึงไดประสบการณจากทานวาการทํางานตองยึดถือขอมูลเปนหลัก   มิฉะนั้นเราจะทํางานสะเปะสะปะ
ไปหมด  เหมือนกับไมรูเขาไมรูเรา     

ประชุมเสร็จ ลงพื้นที่ดูขอเท็จจริงทันที  งานจึงชัดเจน 

ประสบการณอีกอยางหนึ่งจากทานมนตรีคือหลังจากประชุมเสร็จ  ไมวาเรื่องอะไรก็ตาม   
ทานจะลงไปดูสถานที่เลย   พรอมกับไปทานขาว   จากนั้นทานก็จะมอบงานใหหนวยนั้นหนวยนี้   
แลวใหสํานักงานจังหวัดไปออกคําสั่ง   มอบสํานักงานจังหวัดเปนฝายเลขาฯ   

งานก็เสร็จรวดเร็วเรียบรอย    เพราะหลังจากประชุมเสร็จ ทุกคนก็จะเห็นขอเท็จจริง  และ
เห็นจุดที่จะไปปฏิบัติดวย      ผมจึงยึดถือวาการทํางานอะไรก็แลวแตตองถือขอมูลขอเท็จจริงเปนหลัก
ในการปฏิบัติ  



  ------------------------------------------  กฤษณ   ธีระชัยชยุติ  ---------------------------------------------------  53 

เปนนายอําเภอ 

หลังจากเปนหัวหนาสํานักงานจังหวัดไดหนึ่งป    ผมก็ถูกเรียกตัวเขามาชวยงานโครงการ
เงินกูของสํานักงานปลัดกระทรวงฯ   กูเงิน World Bank   มา  40  ลานบาทเพื่อทําโครงการวางแผน
พัฒนาจังหวัด    จากนั้นอีก 2 ป   ผมก็ขอออกไปเปนนายอําเภอ    ไปอยูดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี  

การเตรียมตัวไปเปนนายอําเภอ 

ผมไปเปนนายอําเภอดอนสักอยูยาวนานที่สุดคือ  3 ปเต็ม   กอนไปรับตําแหนง   ผมไดรับ
คําแนะนําจากรองปลัดกระทรวงฯ นายจํารูญ  ปยัมปุตตระ  ทานบอกวาที่ดอนสักขาดแคลนอะไร    
คุณก็มุงพัฒนาจุดนั้นกอน       

เมื่อเดินทางไปถึง  ผมก็ไปพบทานบัญญัติ  บรรทัดฐาน    บอกวาผมมาทํางานที่ภาคใต  
ทานมีแนวทางอะไรจะแนะนําผมบาง     

ผมไดคุยกับคุณภาสกร  จรูญรัตน  ซึ่งเปนคนสุราษฎร   ตอนนั้นเปนหัวหนาแผนก
ยานพาหนะ    ไดขอคิดวาคนใตท่ีจะมาหาเรา   มีอยู 3 ประเภท คือ (1) คนที่รักเราจริง    (2) คนที่มี
ปญหาเดือดรอน   (3) คนที่มีผลประโยชน   ผมก็นําคําแนะนําเหลานี้ไปใชทํางานที่อําเภอดอนสัก  

ประสบการณทํางานในพื้นที่มีปญหาความมั่นคง     

เลือกเขาพื้นที่เสี่ยงภัย 

ผมไดรับคําแนะนําจากปลัดอําเภอวานายอําเภอตองเขาไปที่หมูบานซึ่งเปนพ้ืนที่ของ 
ผกค.    ติดกับกรุงชิง  ติดกับนครศรีธรรมราช    ผมก็เขาไป  เห็นสภาพเหมือนกับที่ปลัดอําเภอเลาให
ฟงวาหมูบานเหลานี้เปนหมูบานที่นาพัฒนา     

ไปประชุมครั้งแรก    ชาวบานมากันเต็มไปหมด   200 - 300 คน   ถาเปนหมูบานธรรมดา
จะมีคนมาเพียง 30 - 40 คนเทานั้น    

จูงมือแกนบานเขามา  แกไขปญหาใหเขา 

ทุกคนหิ้วปนโตมาดวย   พวกท่ีเปนแกนบานจะนั่งยองๆ หันหนาออก เพราะถามีอะไรที่
ไมพอใจเขาก็ลุกออกไปไดเลย    เราเขาไปก็พยายามพูดวาเราตองการเขามา  เพ่ือพัฒนาหมูบานของ
ทาน   ผมเดินไปรอบๆ  แลวก็จูงมือพวกแกนบานเขามาหมด     ทันทีท่ีจูงมือเขาเขามาก็ถือวาเราเปน



  ------------------------------------------  กฤษณ   ธีระชัยชยุติ  ---------------------------------------------------  54 

มิตรกับเขาแลว    เขาบอกวาสิ่งที่ตองการคือสาธารณสุขตําบล   เพราะเขาเดินทางออกมาลําบากมาก    
เราก็รับปากวาจะสรางให    บอกใหเขาเตรียมหาสถานที่ไว    ตอมาเมื่อเขาไปประชุมครั้งที่ 2    ก็พบวา
เขาถางที่รอไวใหเรียบรอยแลว    

ไมตั้งปอมฝายเขาฝายเรา    เขาไปชวยเหลืออยางเปดเผย   

เขาบอกวาไมมีใครเคยเขาไปแบบเปดเผยอยางเรา     บางคนกอนจะเขาไป ตองสงคนเขา
ไปเคลียรพ้ืนที่กอน   แตผมเขาไปแบบธรรมดา    เขาไปเพื่อพัฒนาหมูบานของเขา  ไมไดมองวาเขา
เปนฝายตรงขาม  เราเอาตํารวจเขาไปดวย แตแทนที่จะถือปนก็ใหถือปตตาเลียนตัดผมเด็ก เขาก็เขาใจ
ตํารวจดีขึ้น    

ทางเขาไปเปนซุงพาดขาม 13 คลอง   ลําบากมาก   ผมบอกวาถาอยากใหผมมาทุกเดือน   
ชวยถากซุงใหรถผานเขาไดไหม   เราก็ไดรับความรวมมืออยางดี      

ผูกใจได  เขาก็ใหขอมูล 

ความสัมพันธกับเราดีมาตลอด   เขาจะคอยเตือนวานายอําเภออยาไปนั่งรถกํานันคนนั้น
นะ   กํานันคนนั้นเปนคนไมดี    เดี๋ยวจะไปโดนลูกหลง    ประสบการณนี้  ทําใหผมคิดวาถาเราเขาถึง
เขาไดอยางนี้    ปญหาความขัดแยงตางๆ  กับชาวบานจะลดลง     

เขาถึงชาวบาน   ทหารกลับเขมน 

เราเขาไปทํางานที่นั่น   เราไดน้ําใจจาก ผกค.   ซึ่งภายหลังเขาเขามาเปนกรรมการหมูบาน    
แตทางกองทัพภาคที่  4    กลับฟองมากรมการปกครองวานายอําเภอไปตั้งชุดตางๆ    มีการตั้งแกนนํา
หมูบาน (ผกค.)  เปนกรรมการหมูบาน    ผมบอกวาเปนนโยบายของกรมการปกครอง    ตอนที่คลุกคลี
กับแกนบานผมก็รายงานใหกรมทราบตลอดเวลาวาการทํางานของผมเปนอยางไร   กรมการปกครองก็
ชี้แจงฝายทหารไปวาเปนลักษณะของการแบงการปกครองหมูบาน ซึ่งมีการแบงเปนฝายตางๆ    เชน 
ฝายสอบสวน   ฝายพัฒนา  

เม่ือชาวบานถูกขาราชการขมเหง   เราชวยเขาได  ก็มัดใจเขาอยู 

โดยปกติชาวบานพวกนี้จะกลัวขาราชการ เพราะเขาถูกกดขี่ขมเหงจากขาราชการและ
ตํารวจ     

เคยมีกรณีแกนบานของหมูบานนั้นถูกทหารจับ    เปนทหารของนครศรีธรรมราช   เขาไป
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ถูกจับที่นั้นเพราะตอนนั้นมีปญหาที่สิชล    ทหารไปซื้อกับขาวแลวไปโดน ผกค. ทําราย    หลังจากนั้น 
ทหารเจอใครก็รวบหมด    เขาถูกทหารจับลามโซแลวก็ซอม     

เมียเขามาหาผมที่อําเภอ   ผมเขียนจดหมายสวนตัวถึงทานเอนก  สิทธิประศาสน   ซึ่งเปน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะนั้น    รับรองวาคนนี้เปนคนดี    เขาเขามาหาเราแลว       ทาน
เอนกสั่งปลอย    ต้ังแตนั้นมาเขาบอกวาเขาตายแทนนายอําเภอได    เราไดน้ําใจจากชาวบานทุกฝาย      
เรื่องนี้เปนสิ่งที่ผมมีความภูมิใจที่เราเขาไดถึงจิตใจของชาวบานจริงๆ   ซึ่งเปนเรื่องที่ยากพอสมควร 

การพัฒนาสถานที่ทํางาน 

ผมเสียดายที่ชวงเปนนายอําเภอ  ไมไดพัฒนาที่วาการอําเภอ    ท้ังที่สภาพเปนอาคารไม
ทรุดโทรม หลังคารั่ว      ครั้งหนึ่งผมถามกรมปกครองวาจะทําอยางไร    เขาบอกวาเวลามีพายุ  ใหเอา
ไมมาค้ํายันแลวถายรูปมาขอเงิน     ขอมา เขาก็ใหไป 1 แสน  จะใชปรับปรุงหลังคาใหม    แตพอจะลง
มือทําเขาก็บอกวาทําไมได   ใชเงินผิดประเภท ก็เลยไมไดทํา    

ประสบการณจากโครงการทําตุมเก็บน้ําฝน 

น้ําฝนมีมาก แตชาวบานไมเก็บ  ราชการตองไปแจกน้ําทุกฤดูแลง 

คําแนะนําจากทานจํารูญ    ทําใหทราบวาที่สุราษฎรมีฝนตกปละ 7 - 8 เดือน   แตชาวบาน
มีเพียงไหกระเทียมไหปลาราวางไวรอบบาน  ใหน้ําฝนไหลมาลงเอง   พอถึงหนาแลงก็ขาดน้ํา   ตอง
ขนน้ําไปสงให    ผมจับจุดนั้นได   เมื่อผูวาฯ นิพนธ   ใหงบพัฒนา อําเภอละหนึ่งแสนบาท    ผมก็เอา
มาทําโครงการตุมน้ํา   ตุมละ 600 บาท    

ทํางานกับคนใต  ตองเสียงแข็ง 

ปรากฏวาเมื่อเริ่มจะทําก็พบปญหาความรวมมือจากชาวบาน    ผมสงพัฒนากรไปบอก
ชาวบานวาจะสรางตุมเก็บน้ํา   ไดงบมาเรียบรอยแลว   แตเขาตองมีสวนรวมดวย   โดยใหเขากําหนด
จุดวาจะสรางตรงไหน     เราจะสงชางเขาไป    เอาทราย เอาหิน เอาปูน ไปกองให      จากเปาหมายตุม 
100 กวาใบ  ไปประชุมครั้งแรกมีชาวบานตองการเพียง  30  กวาใบ    ไปประชุมครั้งที่ 2 ไมมีชาวบาน
แสดงความตองการเลย     

ผมก็มาปรึกษาคนในกระทรวงวากับคนใตควรทําอยางไร     เขาบอกถาไปพูดออนนอม
อยางนายอําเภอไมมีทางสําเร็จ    
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ผมก็เขาไปใหม   บอกวาที่มาวันนี้เหมือนผมทําแกงไกแกงปลามาอยางดี    นายอําเภอชิม
แลววาอรอย    แตพอมาวางตอหนาพอแมพ่ีนอง   ทุกคนนั่งเฉย   ชิมก็ไมชิม แลวจะรูวาอรอยได
อยางไร     ก็เชนเดียวกัน ผมเอาตุมมาใหถึงบาน เหมือนกับเอาขาวมาตั้ง    พ่ีนองจะใหผมตักใสปาก
ใหเลยหรือ    ถาไมเอาวันนี้ผมก็จะไปทําที่อื่นหมด      ปรากฏวายกมือเอากันหมด      ในวงเงินหนึ่ง
แสนบาทเราสามารถทําไดเต็มหมูบานทันที    

ตองใหเขามีสวนรวม จึงจะรูสึกเปนเจาของ ดูแลรักษา 

เราไมไดใหฟรี  แตใหผอนสงเดือนละ 100  บาท 6 เดือน   หลังจากไดเงินผอนสงมาเราก็
เอาไปทําที่หมูบานอื่นๆ ตอไป     ถาใหเขาเปลาๆ เขาจะบอกวาเปนตุมหลวง   ไปวางไวใตตนมะพราว 
ลูกมะพราวตกใสตุมแตกก็บอกวาของหลวง     แตงานนี้เราบอกวาคุณมีสวนรวม   เปนเจาของ 
เพราะฉะนั้นคุณตองสงทุกเดือน      

พอเขามีตุมแลว   ตอมาเราก็ไมตองไปแจกน้ําอีก   ตอนแรกใหตุม 2,000 ลิตรใบเดียวตอน
หลังพอมีเงินเหลือเขาก็ทําใบที่ 2 ขึ้นมา    

พัฒนางานกองทุนหมูบานมาตั้งแตป 2527 

เราเนนที่ความเปนอยูของประชาชนเปนหลัก   หลังจากทําตุมเสร็จแลว      เราก็พิจารณา
เห็นวาเขายังไมมีสวม    ก็ใหไปทําสวมอีก สวมละ 2,000 บาท    พอทําสวมเสร็จก็เอาเงินไปทํารางน้ํา   
ฝาตุม    จนในที่สุดมีหมดแลวทุกหมูบาน    ก็เอาเงินตั้งเปนกองทุนหมูบาน    ใหกรรมการหมูบาน
บริหาร   เขาจะบริหารอยางไรก็ไดแลวแตเขา   จะไปทําสหกรณรานคา ทําประมง อะไรก็ได     ถา เอา
ไปใหกู   ใหเก็บดอกเบี้ยตํ่าๆ      

เหมือนกับโครงการกองทุนหมูบาน  แหงละ 1 ลานบาทในปจจุบัน   แตเราทํามาตั้งแตป 
2527-2529     

เราไดรับเงินสนับสนุนจาก   ส.ส.   พอเราทํากลุมเสร็จก็ใหตัดสังกะสีเปนชื่อ ส.ส. 
บัญญัติ บรรทัดฐาน    เอาสี spray ฉีด    เขาเห็นเขาก็พอใจ    ตอนหลังขอเงินอะไรก็ให     

ถนนใกล กทม.  พังบอยเพราะรถใหญมีมาก  ตองใหคนสรางปญหารับผิดชอบ 

อยูภาคใต  ไปพื้นที่หนาฝน   เจอถนนพังเราซอมให ก็ใชได    ดูแลงายวาถนนในภาค
กลางเพราะไมมีรถใหญ    
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เมื่อมาอยูบางใหญ นนทบุรี   ชาวบานรองเรียนมาวาถนนเสีย เราก็ไปซอม    อยูไดคืน
เดียวก็พังอีกแลว   ตอนหลังเลยบอกกํานันผูใหญบานวาใครจะมาทําบอดินในเขตพื้นที่  ตองเรียกมา
ทําสัญญาวางเงินประกัน  ถาถนนเสียก็เอาเงินนี้มาซอม เหลือก็คืนใหเขาไป  ไมอยางนั้นคืนเดียวรถขน
ดินมาเปนรอยคัน   ถนนพังหมด 

แกปญหาของเสียจากแพ  กาญจนบุรี      

ชาวบานไมสนใจรับรูปญหา 

ผมพบปญหาแพที่กาญจนบุรี     ตอนผมเปนนายอําเภอเมืองฯ  มีแพอยู 300 แพ หลังจาก
นั้น 2  ปกวา   มาเปนรองผูวาฯ  เพ่ิมเปน 700  แพ   เราก็พยายามแกไขปญหาสิ่งแวดลอม   ใหเขามีสิ่ง
อํานวยความสะดวก    มีการกําจัดสิ่งปฏิกูลตางๆ ไมใหท้ิงลงน้ํา    

ท านผู ว า ฯ  ต้ั งคณะกรรมการ    ซึ่ งมี แต ข า ร าชการฝ า ย เดี ย ว    ขนาด เร า เอ า
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ เขาไปดวย   บอกวาจะไปสรางที่รับสิ่งปฏิกูลริมแมน้ํา    มีเรือสูบจากแพ
ขึ้นมาเก็บขางบน    วางแผนไวอยางดีทุกอยาง    ก็ไมประสบความสําเร็จ   เพราะ เขาไมไดมารับรูกับ
เรา   เขาไมรับรูอะไรทั้งนั้น   

ตองดึงชาวบานเขามารวมรับรู รวมคิด  รวมทํา จึงจะสําเร็จ 

พอเห็นจุดออนนี้    ตอนหลัง จะทําอะไรก็ตาม   ผมจะดึงชาวบานที่มีสวนเกี่ยวของ  เขา
มาเปนกรรมการดวย    ใหเขารับรูรวมกับเราทุกอยาง    เขาจะรูวาเราจะทําอะไร   นําไปคุยกับพรรค
พวกของเขาเอง  แลวกลับมาขอปรับตรงนั้นตรงนี้   ในที่สุดก็จะไดจุดที่พอใจรวมกัน   แลวงานจะ
สําเร็จ     

ถาเราไปปฏิบัติฝายเดียวเหมือนที่เราทําอยูในปจจุบันนี้    เชนเรื่องสถานบริการ   เรา
ประชุมอยูฝายเดียว เขาไมรับรูอะไร   พอลงมือ เราก็บอกจะใชกฎหมาย   ไมเกิดความพอดี   เราสั่งเขา
อยางเดียว    ไมไดรับรูปญหาของเขา   ไมไดทราบความตองการของเขา   เขาไมไดมีสวนรวมในการ
พิจารณาของเรา    พอเราสั่งไปเขาก็ตอตาน    แตถาเราดึงเขามามีสวนรวม   เอามารวมทํากิจกรรมดวย    
เขามารับรู  ทําความเขาใจกับเรา   หาจุดรวมดวยกัน    ก็จะสําเร็จ      

จากนายอําเภอ  ยายมาเปนผูอํานวยการกอง    

จากอําเภอดอนสัก    ผมยายมาอยูท่ีอําเภอบางใหญ   ทํางานได 1 ป ก็ยายไปอยูอําเภอนคร
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ชัยศรี    อยูได  7  เดือน มีการปรับซี    ผมจึงยายไปเปนนายอําเภอเมืองกาญจนบุรี    

เปนนายอําเภอเมืองกาญจน  2 ป   ก็ยายเขามาเปนผูอํานวยการกองสอบสวน    กรมการ
ปกครอง       ตอนนั้นกองสื่อสารเปนกองภายใน   ผมตองรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกอง
สื่อสารดวย     ไดทําเรื่อง Trunk Radio   ซึ่งเปนงานที่ริเริ่มใหม     

เปนรองผูวาฯ  ผูวาฯ  และ ผูตรวจราชการกระทรวง 

ผมเปนรองผูวาฯ  เชียงราย  1 ป   รองผูวาฯ กาญจนบุรี 1 ป   รองผูวาฯ นครปฐม 1 ป    
แลวก็มาชวยงานสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 1 ป    จึงไดเปนผูวาฯ  

เปนผูวาฯ  จังหวัดแรกที่กําแพงเพชร  1 ป    ผูวาฯ ชัยนาท 1 ป    จึงยายมาเปนผูตรวจ
ราชการกระทรวงฯ   ก็ไปตามวิถีการเมือง   ท้ังๆ ท่ีอยูจังหวัดเล็กแลว  ก็ยังมีคนมาเบียด    

วิธีทํางานพัฒนา 

ผูวาฯ  ตองมองหาจุดที่จะพัฒนา   

ตอนเปนผูวาราชการจังหวัดชัยนาท    ระยะแรกไมรูวาเขามีโครงการทํานาปลอดสารพิษ
ใชระบบชีวภาพ    มารูเพราะโครงการนี้ออกทีวีชอง 11    ชาวนาบอกตรงไหนมีแมลงปอ ตรงนั้นไม
ตองใชยาฆาแมลง    คือเมื่อมีหนอนกินขาว ก็จะมีแมลงอีกประเภทที่กินตัวหนอนนั้นอีกที     ฉะนั้นถา
รักษาสถานภาพใหสมดุลแลวก็จะอยูไดโดยไมตองใชยา   สามารถลดคาใชจายได  900  บาทตอไร  

ตอมาในหลวงรับเปนโครงการพระราชดําริ เผยแพรไปทั่วประเทศ      ผมก็ไดมีสวนรวม   
เขาไปดูแลเขา  เขาไปทําเทปเผยแพร  ซึ่งเปนงานของกระทรวงเกษตรฯ 

เรามองวาจังหวัดชัยนาทตองทําดานการเกษตร เพราะเกษตรเปนอาชีพหลัก งานดานอื่น
แทบจะไมมี   ผูวาฯ  ตองมองวาที่จังหวัดนั้นอะไรคือจุดที่จะพัฒนา    

ผมใชเงินสวนตัวแสนกวาบาททําเทปใหเขา     หลังจากนั้นเจาหนาที่ของกระทรวงเกษตร
ไปเห็นก็เลยนําไปแปลเปนภาษาอังกฤษ    รูสึกวาจะสงเทปนี้ไปให FAO ดวย     ตอนหลังก็สงคนไป
อบรมที่ชัยนาท 3 เดือน ไปลงมือทํานาจริงๆ เลย  

ใหชาวบานเริ่ม เราคอยเสริม  มีโอกาสสําเร็จมากกวาเราเริ่มให  

การทํานาปลอดสารพิษที่ชัยนาท ชาวบานเขาลงมือทํากันเอง     ผมวาการพัฒนาตางๆ 
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เหลานี้    ถาทางราชการไปสงเสริมใหเกิดขึ้น  มักจะไมประสบความสําเร็จ    แตถาใหเขาเริ่มเองทุก
อยาง  แลวเราคอยเขาไปเสริม  มักจะประสบความสําเร็จและไปไดดวยดี       

ผูวาฯ ตองดึงความรวมมือจากหนวยงานในจังหวัด มาใชในงานพัฒนา 

จากการทําเทปชวยสงเสริมงานของเกษตร    ตอนหลังก็ไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่
เกษตรดี    ทุกหนวยงานเขามาหาเรา   ท่ีจริงแลวหนวยงานพวกนี้   โดยเฉพาะหนวยงานของ
ชลประทาน   ของเกษตร    สํานักงานวิจัยตางๆ     ขึ้นกับสวนกลางโดยตรง  ไมไดขึ้นอยูกับจังหวัด   
ผูวาฯ  CEO ตองจับเขาใหได   เพราะหนวยงานสวนกลางไปตั้งอยูในจังหวัดจํานวนมาก    ถาเราจับจุด
นี้ได    การพัฒนาของเราก็สบาย  

สงเสริมถูกจุด  หลายฝายก็สนใจใหความสนับสนุน 

อาจารยสังศิต  พิริยะรังสรรค   กับคณะที่ปรึกษาก็เคยไปดู ทานบอกวาเปนนักวิชาการ  
ปกติจะเปนผูบรรยาย   วันนี้ตองมานั่งฟงชาวนาบรรยาย   ชาวนาบอกในทองนามีหอยเชอรี่ ก็ควรเลี้ยง
เปด   ใหกินหอยเชอรี่ ไขออกมาก็แดงดี  

ทานปองพล อดิเรกสาร  สมัยท่ีเปน รมต.เกษตร ก็ไปดูงานที่นี่  ทานไปนั่งฟงชาวบาน     
ฟงเสร็จทานก็บอกจะเอาอะไรเทาไรบอกมาเลย   จะเอาศูนยแมลงไปตั้งที่นั่น   ใหงบประมาณไปจัดตั้ง
ศูนยแมลงในหมูบานเลย    เอาจากศูนยในตัวจังหวัดไปตั้งที่นั่น   นี่ก็เปนจุดหนึ่งที่วาเรามองเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาในแตละพ้ืนที่ซึ่งไมเหมือนกัน 

โครงการมีอยูแลว  ไมตองริเริ่มใหม  เพียงแตไปชวยเสริม ชวยแกไขอุปสรรค 

ชวยเปดตลาด 

ท่ีชัยนาทมีโครงการจํานวนมาก   ท้ังผักตบชวา ทอผา เกษตร สมโอ เขาทํากันมาแลว
ท้ังนั้น    เราไปตอยอดเทานั้นเอง   เชน ผักตบชวาที่เขาทํากัน   ตลาดก็ใชได  แตพอผมไปจัดงานลง
หนังสือพิมพไทยรัฐซึ่งสงขายถึงนิวยอรค อเมริกา    คนไทยที่นิวยอรคเห็น  ก็โทรศัพทมาหาผม เขียน
จดหมายมาบอกวาอยากไดไปจําหนาย    ก็เลยใหลูกนองถายรูปแลวสงไปใหเขา    หลังจากนั้นเขาสั่ง
ไปเปน  lot  เลย     ไปขายที่นิวยอรคยังไงก็ไดกําไร    

รองเทาแตะผักตบขายที่นี่ 60 บาท   ไปถึงสวนจตุจักรก็คูละเปน 100 แลว   ท่ีหุมแจกัน 
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270   พอเอาไปใสเปนโคมไฟ สงขายญี่ปุนได   15,000 บาท    ตะกราใสแมวญี่ปุนสั่งทําครั้งหนึ่ง 4-5 
พันใบ   สั่งจากเราลูกละ 99 บาท พอหุมผาเสร็จขายลูกละ 1,500 บาท   ทําไดอยางนี้เราก็ถามชาวบาน
วาพอใจไหม  เขาก็บอกวาพอใจ  เขามีงานทํา  

กระทั่งผาทอ กลุมแมบานเขาทอแลวไมรูจะไปขายที่ไหน   ผมบอกคุณไปทอสีแดงมีลาย
แลวเอามาใหผมดูกอนจะมีงานสวนนก    พอเขาเอามา  ผมก็เปนนายแบบเองไปตัดแลวก็ใหรองฯ  ตัด    
เอาเขาประชุมประจําเดือนวาอยางนี้เปนเสื้อประจําจังหวัดไดไหม   เพราะเสื้อประจําจังหวัดเดิมสี
บานเย็น   ปรากฏวาทุกคนเห็นชอบ   สั่งตัดกันจนทอไมทัน    ตัวหนึ่ง 2-3 รอยบาท เปนผาไทยใสทุก
วันศุกร    ตอนอยูเชียงรายใสหมอฮอมทุกวันพุธ  

ชวยเสริมเงินทุน 

เราเขาไปสงเสริมในแงท่ีวาเขาสั่งมาจํานวนมาก ทําไมทัน   เราก็ใหเงินกองทุนเขาไป
อบรม   เมื่อเขามีความชํานาญ  ก็ทําที่บานได   แลวก็เอามาสง  ไมตองมาทําที่เดียวกัน    อยางสินคา 1 
ผลิตภัณฑ 1 ตําบล   พอสั่งมาก็ทําไมทัน ฉะนั้นเราตองไปเรงพัฒนาบุคลากร     

การพัฒนาตองสอดคลองกับวิถีชีวิตชาวบาน 

ตอนอยูสุราษฎร    พัฒนากรซึ่งมาจากภาคอีสาน  ไปบอกชาวบานวาตองทํารั้วกินได รั้ว
พูดได รั้วลอยฟา ผมก็บอกคุณมาทําที่นี้ไมสําเร็จเพราะชาวบานเขาทําอาชีพประมง   พอบายสามโมง
เขาก็ไป  จะกลับมาก็เชา   กวาจะเก็บอวนเสร็จก็เที่ยง    นอนพัก 2-3 ชั่วโมงแลวก็ตองออกไปอีก       
พวกตัดยางก็ทํางานกันเวลากลางคืน   กวาจะเก็บน้ํายางมารีดแผนยางเสร็จก็ประมาณ 11 โมงเชาถึง
เที่ยง   หลังจากนั้นก็นอนพักผอน        ชี้ใหเห็นวาการพัฒนาแตละพ้ืนที่ไมเหมือนกัน      

บางทีเราออกหนวยเคลื่อนที่  ก็ตองออกไปตอนกลางคืน   เพราะกลางวันเขาทํามาหากิน   
ตองเขาใจวิถีชีวิตตรงนั้น เพราะฉะนั้นนักปกครองตองมองใหลึกซึ้งแลวก็ตองมองใหออก 

ปญหาประจําป   วางแผนแกไขไวลวงหนาไดเลย 

ตอนที่เปนผูตรวจราชการกระทรวง   ผมอยูเขต 3  ภาคตะวันออก   ไปเจอผูวาฯ อัครพงศ     
บอกชวยผมหนอยชาวบานเดินขบวนตลอดเวลา ผลไมจะออกอีกแลว   ผมบอกวาตองวางแผน
ลวงหนา     

ผมเคยอยูเชียงรายปลูกถั่วเหลือง  ทุกปมีปญหา  พอเก็บถั่วเหลืองออกมาราคาตก     ผมก็
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ใชวิธีการของทานผูวาฯ มนตรี    ใหเกษตรหาตัวเลขมาให    ในเชียงรายปลูกถั่วเหลืองเทาไร พ้ืนที่กี่
ไร    ผมเรียกพาณิชยมาถามวาที่นี่มีโรงงานน้ํามันถั่วเหลืองที่ไหนบาง   ชวยติดตอลวงหนาเลยวาเรามี
ปริมาณถั่วเหลืองเทานั้นเทานี้ ราคาซักเทาไร   เราเตรียมการลวงหนาไวหมดทุกอยาง   พอถั่วเหลือง
ออกมาก็ไมมีปญหา  

ผูวาฯ ตองมองออกไปไกลกวาจังหวัดของตน 

ผมบอกทานผูวาฯ อัครพงศ วาผมไมรูจะชวยอยางไร   เขาบอกวาขณะนี้ติดตอไปแลว 17 
จังหวัด   ผมบอกจะคุยกับผูอํานวยการองคการตลาด   ใหเอาสินคามาขายขางกรมการปกครอง   ก็มา
คุยกับทานปลัดกระทรวงฯ   ขอขายเดือนหนึ่ง      แลวก็ติดตอทุกเขต ทุกรัฐวิสาหกิจ  ใหไปเปดทาย
ขายของ     ปรากฏวาขายได 10 กวาลาน   ชวยลดทอนปญหาของจังหวัดไดมาก    ผมเดินไปดูทุกวัน
ถามแมคาพอใจไหม  เขาก็พอใจ    ตอนหลังขยายเวลาตอดวย     เพราะฉะนั้นผูวาฯ ตองมองกวางไกล
ไมใชมองเฉพาะในจังหวัดตัวเอง  

เปนผูวาฯ สมัยนี้   ตองรีบทํางาน  เพราะอยูไมนานก็ตองยาย   

เมื่อมาเปนผูตรวจราชการกระทรวง   ระยะแรกผมก็เกิดความทอแทใจ  เปนปกติธรรมดา   
ผมพิจารณาตัวเองวาเรามีความผิดอะไร   ก็คิดวาไดทํางานอยางเต็มที่แลว        

ผมเคยพูดกับขาราชการวาตอนนี้ผมตองทํางานแบบ ส.ส.   คือมาเร็วไปเร็ว   เพราะผมดู
ประวัติยอนหลัง ต้ังแตเปนรองผูวาฯ เชียงราย  ผมอยูปเดียวยายตลอด    เพราะฉะนั้นไมตองมานั่งคิด
กันแลว   เรื่องที่ผมมีอํานาจตัดสินใจ  เมื่อฟงความคิดเห็นทุกคน   ถามชาวบาน ถามหัวหนาสวน  ถา
ตกลงก็ลงมือทําเลย  รอไมได    ถารอไมตองทําอะไร     

ตอนเปนผูวาฯ กําแพงเพชร    มีโครงการสรางศูนยราชการใหม    เปนงานตอจาก
ทานผูวาฯ ศิวะ  แสงมณี    เมื่อผมไปรับตําแหนง   งานเขาขึ้นโครงแลว  ผมไปดูแทบทุกวัน   ไดเรงรัด
การกอสรางจนเสร็จกอนกําหนด  2   เดือน    พอเสร็จแลว  ผมบอกสงสัยจะไมมีเวลามาดูแลที่นี่ตอ   
ผมใชเงินรายไดจากการจัดงานประจําป     2  งาน เอามาซื้อหญา   จางอาสาสมัคร  ตํารวจตระเวน
ชายแดน   ไปขุดหลุมเตรียมปลูกตนไม  เพราะเปนลูกรัง ขุดหลุมกวาง 1 เมตร ขุดรอไวเดือนหนึ่ง ให
ปาไมเอาตนไมมาให    พอศาลากลางเสร็จ   ลงตนไม 2 เดือน ออกดอกแลว     ดานหลังศาลากลางก็ลง
ตนขนุนกับมะพราวน้ําหอม   มีคนบอกวาเดี๋ยวคนก็ทะเลาะกัน    ก็บอกวาตนไมพวกนี้ทนแดดทนฝน 
ไมตองรดน้ําก็มีลูกได      ดานหนาปลูกขี้เหล็ก สะเดา   พอปูหญาเสร็จ   คําสั่งยายออกพอดี   ถึงบอก
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วามาเร็วไปเร็ว    
ผมทําหองพระไวหองหนึ่ง   คิดไววาจะปูพรม   ทําหองนิรภัย    นําพระแสงดาบไปไวใน

นั้น    พระที่กระจายอยูตามหองตางๆ   ก็เอาไปรวมไวใหหมด     

งานปรับปรุงอาคารสํานักงาน  ถาผูวาฯ ไมคิด  ก็ไมมีใครทํา 

สรางศูนยฝกอาชีพที่ชัยนาท 

ชวงอยูชัยนาท   ผมไปดูสโมสรเกาที่เขาจะรื้อท้ิง    เห็นวาไมยังดีอยู   เพียงแตเพดานหลุด
เทานั้น    พอดีชวงนั้นเงินมิยาซาวาสงมา   ผมจึงขอตั้งงบปรับปรุงใหเปนศูนยฝกอาชีพ   และทําเปน
หองประชุมจังหวัด   ติดกระจกติดแอร     ไดเงินมาลานบาท   แตผมทําไปหนึ่งลาน 6 แสนบาทโดยใช
เงินการกุศลมาสมทบ       แลวก็เอาหองประชุมเกาทําเปนหองผูวาฯ   มีหองรับรองซึ่งเหมาะสมยิ่งขึ้น    
พอปูพรมเสร็จ   คําสั่งยายก็ออก    

เรื่องพวกนี้  ถาผูวาฯ  ไมคิดทําก็ไมมีใครทํา    ผมพูดไดเลยวาผมไปทํางานที่ไหน  ไมได
มองถึงผลประโยชน    ไมเคยเอาเงินจากการจัดงานการกุศล   ท่ีผูวาฯ  หลายคน เก็บใสกระเปาหมด    
แมแตเงินกาชาดที่เขาบริจาคใหยังเอาไปใชสวนตัว   

ท่ีชัยนาท    มีสํานักงานที่ดินตั้งอยูหนาศาลากลาง  เปนเรือนไมสักทั้งหลังแตสภาพทรุด
โทรมเต็มที   ผมก็ไปรื้อทําใหมหมด     

สรางที่วาการอําเภอบางใหญ 

ไปอยูท่ีไหนผมจะปรับปรุงที่ทํางาน   เพราะตอนเปนนายอําเภอดอนสัก   ไมไดทําอะไร
เรื่องนี้ไวเลย    หลังจากดอนสัก  เมื่อมาเปนนายอําเภอบางใหญ  ผมจึงเริ่มมีความรูสึกเสียดายที่ไมได
ทําเรื่องนี้ไว     สาเหตุเกิดจากงานที่ทานโชดก  ฝากใหผมทํา  2 อยางที่บางใหญ  คือ    

(1)   ขอใหไปเปดตลาดเหมือนตลาดสี่มุมเมือง    ซึ่งผมก็ไปทําตลาดที่ถนนรัตนาธิเบศร    
ตอนนั้นอยูในความดูแลของกรมโยธาธิการ   ผมใชวิธีเดียวกันกับการทํานากุง    คือขุดดินทําคันขาง
นอกแลวสูบน้ําออกกันน้ําทวม    ทําเปนตลาดเก็บวันละบาท    อยูไดต้ัง 4-5 ป   ตอนหลังยายตลาดเขา
ไปอยูหมูบานบางใหญซิต้ี      

(2)   ขอใหยายที่วาการอําเภอเพราะรถเมลถอยชน   นั่งอยูในหองนายอําเภอ รูสึกไดวาสั่น
ไปทั้งหอง  วันศุกรก็มีตลาดนัดเหม็นปลารา    ทานใหงบมา 2 ลาน 8 แสน ใหสรางที่วาการอําเภอบาง
ใหญ     ผมหาที่ได 25 ไร    แตไดแควางศิลาฤกษ   ก็มีคําสั่งยาย ตอน     
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เมื่อสรางที่วาการอําเภอบางใหญเสร็จ ดร.ชูวงศ ไปเปด   ผมบอกผมหาทั้งที่ดินทั้งเงินมา
สราง    ทานบอกไมเห็นมีใครเขาพูดถึงเลย  แถมยังลือวาผมมีท่ีดินที่นั่นเยอะ   ผมก็บอกวาเปนที่ของ
คนอื่นทั้งนั้น    แตผมเปนคนซื้อให   เขาก็เลยมองวาเปนที่ดินของนายอําเภอ     

ซอมบานพักนายอําเภอนครชัยศรี 

มาอยูนครชัยศรี    บานพักนายอําเภอก็โทรมเหลือเกิน ฝาหลุด ฝาหอย ปลวกกินทั้งหลัง 
ประตูหองน้ํามีอยูครึ่งบาน ผมไปซอมอยู 3  เดือน ทาสีเสร็จ   นอนขางบนไมไดยังเหม็นสีอยู ศาลพระ
ภูมิก็ท้ังเตี้ยท้ังเอียงก็ไปทําใหใหม    แตพอเดือนที่ 4 คําสั่งยายออกอีกแลว  

สรางที่วาการอําเภอเมืองกาญจน 

ยายไปอยูเมืองกาญจน  ไปสรางที่วาการอําเภออีกหลังหนึ่ง    แตพอไดเห็นแคหลังคาก็
ยายอีก   จึงมีคนพูดวาไปอยูท่ีไหนถาไปกอสรางจะไดยาย   แตผมก็สบายใจ   สรางไวใหคนอื่นเขาอยู  
อยางนอยเราไปที่ไหนเราก็ไดทําไว    เรามองวาถาเราไมทําอะไรก็ไมไดอะไร   เพราะฉะนั้น  พอผม
ไปที่ไหนผมจะมองเลยวาตรงนี้เขามีปญหาอะไร   เขาตองการอะไรแลวเรงทํา  อยารอ 

ประโยชนการกินกาแฟปรึกษาราชการ 

จัดการปญหาไดเร็ว   ประหยัดเวลาประชุมประจําเดือน 

ผมใชวิธีกินกาแฟกันตอนเชา     ตอนเปนผูวาฯ ครั้งแรกที่กําแพงเพชร    ผมถามของเดิม    
เขาบอกวามีบางไมมีบาง   พอดีตอนนั้นทานผูวาฯ ศิวะไมสบาย    

จวนมี 2 หลัง   หลังขางหนาเขาทําหองประชุมไวแลว    ก็ตกลงใชเปนที่กินกาแฟกันทุก
วันพุธ 7 โมงเชา    2  เดือนแรกผมเปนสปอนเซอรเอง เลี้ยงหัวหนาสวนทุกคน    7  วันเจอกันที    ใคร
มีปญหาอะไรก็นํามาคุยกันที่นี่  เรื่องก็เสร็จกันที่นี่เลย     ผลท่ีไดคือเวลาประชุมประจําเดือนใชเวลานิด
เดียว     ประชุมประจําเดือนจะมีเฉพาะนโยบายที่สั่งมาจากสวนกลางเทานั้น  

ตอนหลังสวนราชการอื่นขอเปนเจาภาพบาง ก็เวียนไปตามสถานที่ตางๆ ดวย      ไมใชนั่ง
กินกาแฟกันแลวคุยกันแตเรื่องจิปาถะไมมีสาระ   แตเราเอางานมาคุยกัน   

ภาคเอกชนไดเขามาใหขอมูลและรวมทํางาน 

เราเชิญทั้งสวนราชการและภาคเอกชนเขามารวมดวย     พอภาคธุรกิจเขามาเขาก็จะบอก
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วาตรงนั้นตรงนี้เขามีปญหา  เราก็ชวย    
ภาคเอกชน  ถาเราใหความสนใจดูแล    เขาจะไมมีปญหาอะไรกับเรา   ขอความรวมมือ

อะไรก็งายมาก เพียงแคเราเอยปากเขาก็ชวยเต็มที่    เราตองเขาไปหาเขา   ไมใชนั่งรออยู   หมดยุคศักดิ
นาแลว    

ผูวาฯ  ใชวิทยุพูดกับประชาชน 

ท่ีกําแพงเพชร    เราใชวิธีใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธอัดเสียงไปออกวิทยุ    แตพอมาอยู
ชัยนาทผมจะออกรายการสด     เรามีเวลา 1 ชั่วโมงทุกวันพุธ     จะไปพูดถึงโครงการของจังหวัดวามี
อะไรบาง   ความกาวหนาของโครงการตางๆ มีอะไรบาง    ชาวบานมีปญหาอะไรใหโทรศัพทเขามา    
เราบอกดวยวาเราจะแกปญหาใหเสร็จภายใน 7 วัน   พอรับปญหาเสร็จ  กลับมาจังหวัด ก็เรียกหัวหนา
สวนราชการมาบอกวาเรื่องนี้ของคุณมีปญหาอะไรบาง    คุณตองไปแกใหเสร็จภายใน 7 วัน   แลว
รายงานผลกอนวันพุธหนา    ผมจะไดไปพูดในวิทยุวาเราไดแกไขแลว  ยังมีปญหาอะไรอีกไหม   ถามี
ปญหาอะไรเขาก็จะบอกเรา ถาไมมีเขาก็จะโทรมาขอบคุณเรา  

เราขอใหทุกสภาตําบลถายทอดเสียงเราไปดวย   เพราะเราจะเดินไปทุกตําบลเปนไปไมได     
เสียงเราที่ออกวิทยุ  รับฟงไดหมดถึงจังหวัดใกลเคียงดวย     

บทบาทผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

ไมคอยมีงานทํา 

ตอนที่มาเปนผูตรวจฯ   ผมยังคิดวา วิทยุกระทรวงก็มี   ผูตรวจกระทรวงฯ  ทุกคนก็มี
ประสบการณมากมาย     ทําไมไมเชิญผูตรวจกระทรวงไปทํารายการบาง     

เรื่องบทบาทผูตรวจราชการกระทรวงฯ     เมื่อไปสัมมนากับเขาแลว  ก็พบวาสภาพของ
ผูตรวจกระทรวงเราแยท่ีสุด   เพราะไมมีงานทํา   งานเราอยูตางจังหวัด   ถาเราจะออกไปทั้งเดือน   
จังหวัดเขาก็ดาเราแน     งานในสวนกลางก็ไมไดมอบใหทําเลย       ผูตรวจสาธารณสุขสามารถโยกยาย
ขาราชการตั้งแต ซี 7 ลงไปได    ผูตรวจสํานักนายกรัฐมนตรีบอกเขาแทบจะไมมีเวลาเลย    แต
มหาดไทยไมไดมอบอะไรใหทําเลย    ท้ังๆ ท่ีมีความรูความสามารถ  

มีโอกาสเผยแพรจุดดี  และแนะทางแกจุดดอยของจังหวัดตางๆ     

ตอนเปนผูตรวจราชการกระทรวง   ผมไดประสบการณจากการไปตรวจราชการใน
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จังหวัดตางๆ  เชน ตอนอยูเขตภาคใต  ไดไปใน 14 จังหวัด  ต้ังแตชุมพร ระนอง จนถึงพังงา     เปน
โอกาสใหเราไดความรูจากจังหวัดตางๆ   วาตรงไหนที่ดี    เราก็นําไปเผยแพรท่ีจังหวัดอื่น    ตรงไหน
ทําไมดี   เราก็บอกใหรีบแก   ไปชวยเขา   ไปเรงรัดงาน  

สภาพแวดลอมปลอดปญหารุมเรา  เอื้อตอการทํางาน 

คนที่เปนผูวาฯ แลวมาเปนผูตรวจฯ   มักจะคิดได   2  อยางคือ   (1)  เปนผูวาฯ  มี
ผลประโยชนเยอะ   เมื่อมาอยูตรงนี้จะไมมีอะไร    มีผูชวยคนเดียวกับคนขับรถอีกคน       ผูตรวจฯ ท่ี
คิดอยางนี้ จะเกิดความวาเหว    (2)  แตถาคุณไมไดมองผลประโยชนเมื่อตอนที่อยูจังหวัด    เมื่อมาเปน
ผูตรวจฯ จะไมมีความรูสึก Hurt   มากนัก   เพราะที่กระทรวง  น้ําไมทวม ไมมีคนรองเรียนกลางคืน    
ไมมีคนโทรศัพทตลอด 24 ชั่วโมง คุณเปนตัวของตัวเอง ไมถูกหนังสือพิมพดา ไมถูกหนังสือพิมพไถ      
ถาทํางาน คุณจะทํางานไดเต็มที่     เอาความรูประสบการณท่ีมีมาใช    เมื่อไปตรวจราชการใน  6 - 7 
จังหวัดที่คุณรับผิดชอบ   คุณจะทําประโยชนชวยจังหวัด  ชวยกระทรวงไดอยางมาก     แตขอให
กระทรวงใชงานก็แลวกัน     

ผูตรวจฯ ใหมๆ  บางคนมาปรึกษาวาจะวางตัวอยางไรดี    ตอนอยูจังหวัด  ไปที่ไหนมีคน
ลอมหนาลอมหลังดูแลตลอด   ผมบอกวานี่แหละคือปญหาของคุณ    มาอยูตรงนี้  สิ่งเหลานั้นไมมีแลว 
มีแตเงินเดือน  คาขาว 2,000 บาทก็ตองเอาไปจายคาน้ํามัน    คากาแฟ     สวัสดิการมีแคนี้ คุณมาเปน
ผูตรวจฯ  ตอนนี้ยังดี  ไดรถใหม   โทรศัพทใหม     ผมอยูหองเกาเหม็นอับนาดูเลย    ก็ใหกําลังใจเขา 

การเตรียมตัวรับตําแหนงผูวาฯ ครั้งแรก     

ตอนจะไปรับตําแหนงผูวาฯ ครั้งแรก    ผมไมไดเตรียมตัวเปนพิเศษเพราะตอนที่เปนรอง
ผูวาฯ เชียงราย    ทานผูวาฯ คํารณ   ใหอํานาจเด็ดขาด   ไมวาจะเปนเรื่องงบประมาณ   เรื่องการ
ตัดสินใจ   และสมัยนั้นรองอีกคนเขาก็ขาไมดี    ปลัดจังหวัดก็ไมคอยไดออกพ้ืนที่     

ผมอยูท่ีเชียงราย   ผมใชวิทยุแบบทานผูวาฯ มนตรี    ฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุ เชน มีอุทกภัย    
ผมก็เขาถึงพ้ืนที่เกือบทันที  แลวก็รายงานผูวาฯ   บอกวาผมอยูในพื้นที่แลวนะ    เขื่อนตรงนี้อาจจะพัง 
เรียกชลประทานมาระบายน้ําแลว    ไมใชไปรอใหผูวาฯ สั่ง  

ปญหาชุมนุมรองเรียน  อําเภอและหนวยงานตองแกไขกอน  ผูวาฯ จะเปนไมตายสุดทาย 

ผมไดเรียนรูประสบการณทํางานจากทานคํารณ    ทานบอกวาเวลามีการชุมนุมรองเรียน    
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ไมใชผูวาฯ จะลงไปเลย     นายอําเภอตองแกกอน    ถาแกไมไดปลัดจังหวัดตองลงไปแก    หรือถาเปน
เรื่องของสวนราชการใดก็ใหหัวหนาสวนราชการนั้นแกกอน     แลวจึงถึงรองผูวาฯ    ขั้นสุดทายคือ
ผูวาฯ     ถาผูวาฯ กระโดดลงไปเมื่อไร   เรื่องตองสิ้นสุดทันที    ถาแกไมไดก็ตองไมได   ตองใชวิธีการ
อยางนี้       เวลาประชุมหัวหนาสวนราชการทานจะย้ําวาถามีเรื่องรองเรียนอะไรก็ตามใหถือปฏิบัติ
อยางนี้      

สวนราชการที่พอมีเรื่องรองเรียนขึ้นมา    ก็บอกใหไปหาผูวาฯ   อยางนี้ไมถูก    คุณตอง
แกมากอน     เมื่อแกไมไดแลวจึงมาถึงผูวาฯ      แตในระหวางที่คุณรับเรื่องมา   ตองรายงานใหผูวาฯ 
ทราบตลอดเวลา     นอกจากนั้น  ตองไปดูปญหาลวงหนาดวยวาเกิดอะไรขึ้น    ตองคิดลวงหนาวาตรง
นี้จะเกิดปญหาอะไร  แลวหาทางแกไขกอน      

วิธีจัดการเรื่องรองเรียน  : หาขอมูลใหเรียบรอย  ลงไปดูของจริง  แลวตัดสินใจทันที    

ผมเห็นเรื่องรองเรียนคางมากเหลือเกิน     จึงเรียกหัวหนาสวนใหเอาขอมูลมาดูวาเปน
อยางไร     ใหสํานักงานจังหวัดสรุปความเปนมา      แลวมาสรุปใหผมฟง    แลวก็ลงพ้ืนที่ไปแกทันที     
ไมใชพอรับเรื่องมาแลว  ถาเปนเรื่องของเกษตรก็สงไปใหเกษตรจังหวัด     เกษตรจังหวัดสงตอไปให
เกษตรอําเภอ   กวาจะหมุนกลับมาก็เปนเดือนแลว    เมื่อใชวิธีของผมสามารถแกปญหาไดภายใน 2 วัน 
เทานั้น  

บางทีเรื่องเขาที่สํานักงานจังหวัด   ถามเรื่องนี้ถึงไหนแลว ก็ไดรับคําตอบวายังไมไดทํา
เลย    กวาจะรางหนังสือ  กวาจะพิมพเสร็จ   กวาจะผานปลัดจังหวัดขึ้นมาถึงผูวาฯ ก็เปนอาทิตยแลว     
ไมทันการณ    เขาก็จะเดินขบวน      

ฉะนั้นทางที่ดีท่ีสุดคือเมื่อรับปญหามาแลว    ตองหาขอมูลใหเสร็จ แลวลงไปดูของจริง
ทันที   ถาเปนปญหาที่เราสามารถแกไดเลย  เราตองทําทันที    เชน  เรื่องการบุกรุกที่ดินของราษฎร    
เรื่องการทะเลาะเบาะแวงกัน    หรือเรื่องรองเรียนกํานันผูใหญบาน      อยางนี้เราแกไดทันที    กํานัน
ผูใหญบานไมดีก็ตองใหออก      ท่ีกําแพงเพชร  ผมใหผูใหญบานกับผูชวยผูใหญบานออก 6 คน     
เพราะไปเกี่ยวของกับยาเสพติด   จับไดชัดเจน  ก็เอาออกไวกอน ใชอํานาจทางการปกครอง  แตการทํา
อยางนี้ขอมูลตองพรอม  แหลงขอมูลมีหลายที่   สันติบาลก็ใหเรา เราเรียกเขามาใช  เขาก็จะมารายงาน  
เวลาไปฟงวามีใครไมพอใจเรื่องอะไร  เราตองประเมินตัวเราดวยไมใชนึกวาตัวเราวิเศษตลอด 

ผูวาฯ  ตองเอาใจใสเรื่องความสุจริต  ตองจริงจัง 
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กาชาดและเงินบริจาคชวยผูเดือดรอนไดมาก  แตเราตองระวังความสุจริต 

เมื่อมีผูสื่อขาวมาบอกเราวาตรงนั้นมีคนพิการเดินไมได    การไปชวยเหลือ  เราก็อาศัย
กาชาด   นํากาชาดเขาไปสอบถามความตองการ    เอาขาวเอาของไปให     เขาทําขาวลงหนังสือพิมพ
ไมเกิน 7 วัน เงินก็ไหลมา   บางคนใหเปนแสน    เราก็จะใหพัฒนาการอาํเภอเอาเงินไปให    ฝากใหเขา
ดูแลใหดวย      ถาเปนนักเรียนก็ใหอาจารยใหญชวยดูแลดวย       เราใชวิธีการอยางนี้      

ผมไปเจอครอบครัวหนึ่งผัวเมียตาบอดทั้งสองขาง ท่ีกําแพงเพชร    สงมาตรวจตาที่
โรงพยาบาลศิริราช   ปรากฏวาภรรยาประสาทตาเสียใชไมได     สวนสามีแกใหมองเห็นไดขางหนึ่ง   
ก็เหมือนกับสรางชีวิตใหมใหกับเขาเลย    กาชาดจายเงินไปหนึ่งหมื่นบาท 

ตองกวาดบานตัวเองกอน  ที่แลว แลวไป  ตอไปตองเปล่ียน 

เรื่องสําคัญประการหนึ่งคือคนในบานเราเอง    ตองดูแล   ไมปลอยใหไปเกเรขางนอก ไป
หาผลประโยชน     เงินที่เขาบริจาคทุกบาททุกสตางคตองลงบัญชี   มีหนังสือตอบขอบคุณ     

เมื่อผมไปรับตําแหนงผูวาฯ   ประชุมครั้งแรก    ผมพูดอยางไมเกรงใจเลยวาเราตองกวาด
บานตัวเองกอน    จึงจะไปกวาดบานคนอื่น    ถาในบานตัวเองยังไมสะอาดอยาเพิ่งไปกวาดขางนอก     
เชน ตํารวจ  คุณตองไปกวาดบานตัวเองดวย ไมใชไปจับยาเสพติด  แตลูกนองคุณติดยาเสพติด ใครเขา
จะเชื่อคุณ     

เตือนแลว  ถาไมฟง  ตองเอาจริง 

ผมกลาพูดอยางนี้  เพราะถือวาการประชุมครั้งแรก  ตองทําความเขาใจวาผมตองการอยาง
นี้    คุณทําใหผมไดไหม   มิฉะนั้นถาเกิดเรื่องขึ้นมาจะมาวาผมไมเตือนไมได     

เวลาที่ผมไปประชุมกํานันผูใหญบาน     ผมก็บอกอยางนี้เหมือนกัน   ผมบอกวาผมขีด
เสนแดงแลว   คุณเปนมาอยางไรผมไมวา   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป   ถาคุณไมเปนไปอยางที่ชี้แจง  ผมจะ
เลนงานคุณ    คือเตือนกันแลว   พูดกันแลว   ถึงเวลาก็ตองเอาจริง 

ตองเปนผูวาฯ ของทุกกระทรวง    

ผูวาฯ   ตองไมสนใจแตงานดานการปกครองอยางเดียว     เราคือผูวาราชการทั้งจังหวัด   
ไมใชผูวาฯ ของกระทรวงมหาดไทย    ตองเปนผูวาฯ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม    ถาเราสนใจแต
งานของมหาดไทยอยางเดียว   ราชการของจังหวัดจะประสบความสําเร็จไดอยางไร     
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ปญหาที่ดิน 

ผมเจอปญหาที่ดินทํากิน   ท้ังที่ชัยนาท   กําแพงเพชร  และกาญจนบุรี     

ปญหาที่ดินเมืองกาญจน   คือเปนพื้นที่ทหาร 

ท่ีเมืองกาญจน    ท่ีดินเปนพ้ืนที่ทหารทั้งหมด      ผูวาฯ มอบใหผมเปนตัวแทนจังหวัดมา
ประชุมกับสํานักนายกรัฐมนตรี    ผมเคยพูดวาทานเชื่อไหมวากรรมการทั้งหมดนี้เกษียณหมดแลวก็ยัง
แกไมไดเพราะทหารบอกวายิงปนใหญไปตกถึงไหน ก็เปนที่ทหารทั้งหมด    ผมเสนอวาทหาร
ตองการที่ดินเทาไรก็กันไว    สวนที่เหลือซึ่งชาวบานเขาอยู  ก็ใหเขาอยูไป        แมกระทั่งอานระเบียบ
ของทหาร     กระทรวงกลาโหมยังไมกลาอานเลย    ตองใหนายอําเภอมาอาน    เพราะถาทหารอาน   
ไมมีคนฟง     ปญหานี้ก็แกไมไดจนปจจุบัน        

ท่ีทหารสิงคโปรเขามาฝกที่เมืองกาญจน   ครั้งละ 500 - 800 คน   เขาไปทางไหนก็ราบไป
หมด   เรากลับยอมใหตางชาติทําอยางนั้นได    ผมพูดจนปลัดกระทรวง   ปลัดสํานักนายกฯ เกษียณไป
ต้ังหลายคนแลว     ระหวางที่ผมเปนรองผูวาฯ อยูท่ีเมืองกาญจน    เปนนายอําเภอเมืองกาญจน   ผมก็
พูดอยางไมเกรงใจ   เพราะทหารเขาก็ไมเกรงใจเรา 

เราเขาไปคลุกคลี  จึงปฏิรูปที่ดินสําเร็จที่กําแพงเพชร 

ท่ีกําแพงเพชร    พ้ืนที่ปาสงวนมีชาวเขาบุกรุกเขาไปประมาณ 7,000 - 8,000  ไร   นั่ง
เฮลิคอปเตอรขึ้นไปดู    เขาถางเตียนหมดเลย    ผมเรียกประชุม  นําปฏิรูปเขาไป   นําปาไมเขาไป 
หลักการเดิมเขาใหคนละ 10 - 15 ไร แลวแตครอบครัว   ถาเราทําอยางนี้จะลดพื้นที่ลงครึ่งหนึ่งเหลือ
ประมาณ 4,000 ไร  ก็ใหชาวเขาปลูกปาไป    ผมทําจนสําเร็จ     

เราตองเขาไปหาเขา ไปนอนกับเขา ไปคลุกคลีกับเขา    เขาก็ยอมหมด   ตอนผมยายมา  ยัง
แบงเขตไมเรียบรอย   ก็ไดติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด     จนปาไมบอกที่ทําไวเรียบรอยแลว 

ปญหาที่ดินแกยาก เพราะหนวยเก่ียวของไมใหความรวมมือ 

พอมาชัยนาท    มาเจอที่สาธารณะแปลงหนึ่งเปนบึง   เนื้อท่ีประมาณ 300 - 400 ไร   มีคน
เกี่ยวของสองฝาย     ฝายหนึ่งเปนกลุม NGO ท่ีเขาไป    อีกฝายเปนฝายผูบุกรุก มีกํานันผูใหญบานของ
เราเขาไปรวมดวย    เราก็เขาไปสํารวจ  มีทางสํานักนายกฯ ไปดวย   เราขอออกเปนหนังสือสําคัญที่
หลวง  (นสล.)   สําหรับพ้ืนที่สวนที่พรอมแลว   เพ่ือใหคลุมพ้ืนที่ไวกอน    ทางทหารบอกไมได  ตอง
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ออกเต็มพ้ืนที่   ถาตองออกเต็มพ้ืนที่ อีกกี่ปจึงจะออก นสล.ได   
ทหารที่ไมยอมก็คือคนเดียวกับที่อยูท่ีเมืองกาญจน      แลวไปยุชาวบานใหไปรองเรียน

ผูวาฯ    ผมบอกวาผูวาฯ จะไปฟองเขาไดอยางไร    เพราะ นสล. ก็ยังออกไมได    เขตก็ไมรูอยู
ตรงไหน   สงไปศาลก็ยกฟองหมด    คุณตองไปสํารวจแนวเขตใหชัดเจน   เขาบอกวาติดปา ติดลําราง 
อยูตรงไหนก็ไมรู   หาไมเจอแลว     

ท่ีสาธารณะมีปญหา เพราะเราไมคอยดูแล 

ผมเห็นวานักปกครองเราไมคอยดูแลที่สาธารณะซึ่งมีมากมาย   ท้ังๆ ท่ีไดสํารวจไวแลว  
สมัยทานอานันทเปนนายกรัฐมนตรี    นาจะเรงออก นสล. ใหหมด  ก็มาติดปญหาวากรมที่ดินไมมีงบ    
ความจริงสมัยนั้นเราของบจาก อบจ. ไปใชได     ตอนนี้ตองรอกรมที่ดินตั้งงบประมาณมาดําเนินการ  

ท่ีสาธารณะมีปญหามาก      เรามีท่ีสาธารณะมากแตไมคอยมีคนดูแล    คนที่เอาที่หลวง
ไปขายสวนหนึ่งก็คือกํานันผูใหญบานของเราเอง    ผมเคยจับไดท่ีเมืองกาญจน   ไดไลผูใหญบาน
ออกไป    

กํานันผูใหญบานจะมีอนาคต ถาเราดูแล 

ถาเรามองวากํานันผูใหญบาน  มีความจําเปนตองมี   ก็ตองยอมรับวาบางคนเปนคนไมดี   
ซึ่งนายอําเภอตองดูแล   ตองไมไปใหทายเขา    เชน  เวลามีการเดินสํารวจออกโฉนด ก็ไปเรียกเงิน
ชาวบานรายละหมื่น     อยางนี้นายอําเภอตองจัดการใหเด็ดขาด      

ถากํานันผูใหญบานเปนอยูอยางนี้   ตอไปก็เสียท้ังประเทศ   มัวแตไปมองหาผลประโยชน   
ไมไดมองทุกขสุขของชาวบานเลย    ความจริงถาทําดีก็เปนที่พ่ึงของชาวบานได    เปนมือเปนไมให
ผูวาฯ  และนายอําเภอไดอยางดี      

ผูวาฯ กับหนวยงานสวนกลาง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ถาปลอยมือสิ้นเชิง  หมดความสัมพันธกัน  เราก็หมดความสําคัญ 

มีตัวอยางกรณีการประถมศึกษาแยกออกไปเปนอิสระ   พอเขาจะแยกออกไป  เราก็ปลอย
เลย    ผลก็คือไมไดรับความรวมมือ    แตถาเรายังเปนประธานการประถมศึกษาจังหวัด    เราสามารถ
ใชบทบาทตรงนี้เขาไปดูแลเขา  เขาก็จะดูแลเราเหมือนกัน   แตพวกเราบางคนไมคิดอยางนั้น   บางที



  ------------------------------------------  กฤษณ   ธีระชัยชยุติ  ---------------------------------------------------  70 

เขาเชิญใหไปรวมงาน  ก็ไมไป       
อบต.   ก็เหมือนกัน    ถาเราตัดหางปลอยวัดเขาเมื่อไร    ก็จะไมไดรับความรวมมือจากเขา

ทันที     คิดดูดีๆ   ผูวาฯ เดี๋ยวนี้มีอะไรบาง   สวนกลางมีแตสั่งงานไป งบประมาณก็ไมมีให    ไม
เหมือนกับสวนราชการอื่นๆ      และพอทําไมได  ก็บอกไมมีน้ํายา      

รักษาความสัมพันธกับทองถิ่นไดดี   เขาก็ใหความสนับสนุน 

ตอนนี้มีการใหอํานาจเทศบาล  200 ลานแลว    ตอไปผูวาฯ จะไปอาศัยอะไรเขาได    
สมัยกอนยังมีบารมี    เทศบาลใหน้ํามันบาง    อบจ. ใหน้ํามันบาง     

ผมอยูกําแพงเพชร     อบจ.  เอารถยนตมาใหใช   พอผมยาย  เขาก็ทําหนังสือถึงหัวหนา
สํานักงานจังหวัดขอรถคืน     แตหัวหนาสํานักงานจังหวัดไมเสนอผูวาฯ    เขาก็นึกวาผูวาฯ เบี้ยว     
ความจริงตองสงคืน   แลวเขาก็จะใหยืมมาใหม    ย่ิงเขาเอาคนขับรถออกจากจวนดวย     ก็เลยเกิดเปน
ปญหาขัดแยงระหวางนายก อบจ.    กับผูวาฯ ยงยุทธ  ตะโกพร     

ความประพฤติและวิธีการทํางาน  มีผลตอความสัมพันธ 

เมื่อผมมาอยูชัยนาท    เขาเอารถคืนไปจากผูวาฯ นุกูล แลว    รถอยูท่ี อบจ.  แตเขาบอกผม
วาเมื่อยายมาจากกําแพงเพชรเขาจะใหผมใชรถ      ผมก็บอกถาจะใหใชก็เอาไปจอดที่จวนกอนผม
เดินทาง    เขาก็เอามาใหใช   ใหคาน้ํามันเดือนละหมื่น และซอมใหหมด    บางทีก็อยูท่ีความสัมพันธ
สวนตัวดวย    อยูท่ีวิธีการทํางานดวย      ถาเราใหความสนใจเขาดูแลเขา  ถึงเราจะไมมีอํานาจอะไร
แลว   เขาก็ยังดูแลเรา    

ความประพฤติสวนตัวมีความสําคัญ    มิฉะนั้นตอไปเราอาจจะหัวเดียวกระเทียมลีบ       
ปจจุบันระบบศักดินาเรายังมี     ผูวาฯ ท่ีเห็นแกไดก็ยังมี    ความประพฤติสวนตัวบางอยาง  เชน กิน
เหลาแพงๆ   คนขางนอกเขาก็มองวาเงินเดือนเทาไรกัน    พฤติกรรมเหลานี้ทําใหสถาบันผูวาฯ 
เสียหาย 

ขอคิดเรื่ององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ควรยุบ อบจ.    และระวังเรื่องการเพิ่มจํานวนบุคลากรที่ทองถิ่นดวย 

อบต. กับ อบจ. พ้ืนที่ทับกัน นาจะยุบ อบจ. ไปไดแลว      ท่ี อบจ. ยังอยูได   มีคนมองวา
เพราะนักการเมืองตองการเลี้ยงไว    จะทําให อบจ. มีอํานาจเหนือ อบต.   ไปคุม อบต. อีกที  ซึ่ง อบต. 
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เขาก็ไมยอม     อบต.  บางแหงมีเงินมาก  บางแหงมากกวาเทศบาลอีก    
นโยบายรัฐบาลจะคุมจํานวนขาราชการ   แตไมดูท่ีทองถิ่นดวย   ตอไปอัตรากําลังจะไป

เพ่ิมมากที่ทองถิ่น    เชน สุขาภิบาลยกฐานะเปนเทศบาล อัตรากําลังก็ตองเพิ่มตาม     อบต. จากเดิมไม
มี   เดี๋ยวนี้ก็มีอัตรามากมาย     

ขณะนี้  รพช. และโยธาธิการจังหวัด ไมมีงานทํา   เพราะงานโอนไปหมดแลว    จังหวัด
นาจะตั้งพวกนี้ไปชวย  อบต.   เพ่ือใหเขาเลี้ยงตัวเองไดกอนในชวงแรก   ชาง อบจ.   ก็ตองไปชวย 
อบต.       

งบถายโอนไป มีปญหาลาชาและทุจริต 

ขณะนี้งบที่ถายโอนไป   อบต.   ในจังหวัดจันทบุรี  ดําเนินไปไดแค  20% เทานั้น     
จังหวัดที่ทําไดสูงสุดปนี้  ในเขตตรวจของผมไดประมาณ 50%   เหตุผลที่เปอรเซ็นตตํ่าก็คือ
งบประมาณใหไปชา    หรือมีปญหาในการดําเนินงาน เชน  เขาใหเครือญาติไปทํา  ผลงานที่ออกมาไม
ตรงกับสัญญา      หรือบางทีงานเสร็จชากวากําหนดกรรมการไมยอมตรวจรับ    อบต. ก็จะใหเซ็น
ยอนหลัง    กรรมการที่ไหนใครจะไปเซ็นให    การแกปญหาทุจริตยากมาก      

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีปญหาทุจริต 

ปญหาเรื่องการทุจริต   มีเหมือนกันหมดทั้ง   เทศบาล  อบจ.   อบต.      พอมีโครงการไป    
ก็จะมีกลุมผูรับเหมาของเขาคอยรับงาน     มีเรื่องรองเรียนมาที่เรา  ผมเจอตอนอยูท่ีชัยนาท อบจ. ได
เงินไป 3 ลาน ไปทําถนน   นายก อบจ. เอาไปทําเลย พอทําเสร็จพวก อบจ.  ท่ีไมไดสวนแบงก็ให ส.ส.
รองมาที่เรา   หลังจากนั้น 2-3 วัน  มาหาผม  บอกเคลียรเรียบรอยแลว   จายไป  1  ลานบาท   เหลือ  2 
ลาน  จะเหลือเงินใหนายก อบจ. เอาไปทําจริงๆ  เทาไร    

อบจ. เสือหิวนั่งมองสวนแบงกัน    เทศบาลก็มอง    ทุกคนขึ้นมาเปนนายกเทศมนตรีก็
ตองหาทุน    เพราะฉะนั้นงบที่สงไป  ใหไดงาน   80 %  ก็ถือวาดีท่ีสุดแลว    บางที ส.ส. ประกาศเลย
วางานนี้ผมเอามาเอง   ขอ 40% 

ทุกฝายปลอยมือจากทองถิ่น  ไมมีผูกํากับดูแล 

ตอนนี้เราพยายามใหนายอําเภอในฐานะฝายปกครองเปนผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น     ทางอําเภอนาจะรายงานผลใหคณะกรรมการระดับจังหวัดทราบทุกเดือน    วาปญหา
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อุปสรรคอยูตรงไหน     หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณจะไดลงไปแกไข     
ผมเคยไปติดตามงานของชลประทาน     ชลประทานจังหวัดบอกวางบโอนไปแลว     แต

พอถามวางานถึงไหน    บอกไมรู    เขาจะทิ้งเลย    ถามนายอําเภอก็บอกไมรูเหมือนกัน     
ผมเห็นวาเรื่องงบถายโอน    ตองทําบัญชีไวเลยวางบประมาณเทาไร   หนวยงานใด

รับผิดชอบ    อบต. แหงใด   อําเภอใด    ผลงานเดือนนี้ถึงไหน   ทําเปนเลมไวเพ่ือกํากับดูแลติดตาม
ผลงานไดทันที    ใหทุกคนไดรูเหมือนกันหมด  หัวหนาสวนทุกคนรูหมด   เมื่อกอนมีเงินเขาไปทํา
หลายโครงการ    ถามกํานันยังไมรูเลยวาเปนโครงการของใคร     จะไปตรวจโครงการ กสช. ปรากฏ
วาไปตรวจงานของใครก็ไมรู      พอกลับมานายอําเภอบอกไมใช     แสดงวานายอําเภอก็ไมไดให
ความสนใจ     พาเราไปตรวจงาน   พาวนไปวนมาไมถึงโครงการซะที 

อนาคตผูวาฯ จะไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือไม 

ผมคิดวาขึ้นอยูกับฝมือผูวาฯ ในปจจุบัน     ถาผูวาฯ ยังทํางานในลักษณะที่เชาชามเย็นชาม   
หรือไมไดมองถึงความเดือดรอนของชาวบานจริงๆ    อยางนี้ไปแน   อาจจะไปรัฐบาลนี้ก็ได    ก็
อาจจะไปไวท่ีสํานักนายกรัฐมนตรี    เขาคงไมทําแบบรัฐบาลที่แลว   คือเมื่อเขาจะเอา   ก็เอาไปเลย   
เขาจะไมมาถามเราแลว    แนวโนมจะเปนอยางนั้น       

ผมจึงบอกวาตองเริ่มปรับใหมต้ังแตขางบนลงมา   ตองดูแลสวัสดิการขาราชการของเรา 
รวมถึงการดูแลความกาวหนาของเขาดวย     ไมใชมองวาตัวใครตัวมัน     ตางจากกระทรวงศึกษา   
หรือสํานักงานตํารวจฯ    พอมีอะไรเขาพรอมทันที    พวกเราไมเหนียวแนนเลย      มีขาวคนนี้ปวยคน
โนนจะตาย  ก็ว่ิงแยงตําแหนงกันแลว   

ผูวาฯ ตองมีทีมงานดี 

ผมเห็นวาการเปนผูวาฯ  CEO     ทีมงานสําคัญมาก   ท้ังรองผูวาฯ 2 คน  ปลัดจังหวัด  
หัวหนาสํานักงานจังหวัด   ทีมงานในสํานักงานจังหวัด   ถาทีมงานไมดีจะไป  serve  งานผูวาฯ ได
อยางไร     

ตัวอยาง    ผมบอกสํานักงานจังหวัดวาอยากรูขอมูลทางเศรษฐกิจ    สํานักงานจังหวัดบอก
ไมได     ผมอยากรูขอมูลโครงสรางพื้นฐานของจังหวัด วาขณะนี้มีถนนลาดยางกี่สาย   ถนนคอนกรีต
กี่สาย   ลูกรังกี่สาย   ถนนดินกี่สาย    ก็บอกไมไดอีก     ผมถามวาเขาก็รายงานมาทุกเดือนทําไมคุณไม
เก็บ   กระทรวงถามครั้งหนึ่งก็ไปถามเขาทีหนึ่ง     และพอหนังสือกระทรวงมาวันนี้  พรุงนี้ตอง
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รายงาน    ก็ตองยกเมฆกัน     
เจาหนาที่สวนกลางก็ตองมีประสบการณทํางานในสวนภูมิภาคดวย    ถาปลัดกระทรวงลง

นามแลว     หนังสือไปแชอยูกองกลาง   กวาจะออกเลขสงชาไปอีก 7 วัน   ไปถึงจังหวัด     ไปรษณีย
เดินทางอีกหลายวัน   บางทีเมื่อหนังสือถึงจังหวัดเหลือวันเดียว    และยิ่งขอมูลไมพรอมดวย   ก็เปน
ปญหา     

สํานักงานจังหวัดมีปญหา 

ศูนยขอมูลจังหวัดมีความสําคัญ   แตยังใชงานไมได 

ศูนยขอมูลจังหวัดมีความสําคัญ   จะตองมีขอมูลเต็ม     มีเจาหนาที่เพียง   2   คนก็จริง    
แตบุคลากรในจังหวัดมีอีกมากมาย   ใหผูวาฯ ออกคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานมาชวยได เชน ของเกษตรก็
ใหเขาเก็บขอมูลดานเกษตรมาให    สาธารณสุขก็เก็บขอมูลเขามา    แลวก็มา Group ท่ีสํานักงาน    
ไมใชทํากันอยู   2   คน     

ผมถามวาขอมูลยาเสพติดที่แจงกระทรวงไป   ติดตามผลไดไหมวากลับไปติดอีกเทาไร 
เขาบอกวาไมไดติดตาม    เขาบอกตั้งศูนยบําบัดที่โนนที่นี่หลายแหง     ถามวาเขามาบําบัด 500  คน
กลับไปติดกี่คนก็ตอบไมได       ท่ีเปนอยูคือมีงบอยูแสนบาท   ไดใชหมดไปตามโครงการ   แตไม
สามารถประเมินไดวาผลลัพธท่ีออกมาจากการใชจายงบประมาณไดเทาไร   นี่คือจุดบอดของเรา     

จุดสําคัญคือ เรานาจะเพิ่มสมรรถภาพของศูนยขอมูลจังหวัดใหเปนมือเปนไมใหผูวาฯ    
ถาผูวาฯ อยากรูขอมูลยาเสพติด  ก็กดดูรูไดเลย      

งานขอมูล  เจาหนาที่ตองอยูติดงานติดพื้นที่  ไมใชยายบอยๆ 

ตอนอยูนครปฐม   ผมทําระบบ GIS ไว   พออบรมเสร็จเรียบรอยกระทรวงก็ยายคนใหม
เขาไป  ซึ่งทําไมเปน   ตองทิ้ง  เสียของ สูญเงินเปลาๆ ไป 2 ลาน   พวกนี้ตองเอาเขาไวกับพ้ืนที่    แลว
ก็ตองมีหนวยไปเสริมความรูเขาตลอด     

สวนกลางก็เปนปญหา 

บางครั้งคอมพิวเตอรในกระทรวงเปนระบบหนึ่ง   ท่ีสงไปจังหวัดเปนอีกระบบหนึ่ง  ใช
รวมกันไมได   ปญหาอยูท่ีระบบบริหารจัดการไมสอดคลองกันระหวางขางลางกับขางบน เหมือนกับ
ระบบสื่อสารตอนนั้นกรมการปกครองทําระบบ Trunk Radio   แตละกองก็ใชกันคนละระบบ    กอง
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หนึ่งใชระบบหนึ่ง   อีกกองใชอีกระบบ   เมื่อทุกคนมีผลประโยชนก็จะเอาผลประโยชนใสตัวเอง 

ขาดอัตรากําลัง  กําลังคนขาดความพรอม 

เรื่องสําคัญขณะนี้คือ   สวนกลางตองเขาใจวาจังหวัดขาดอัตรากําลัง     และมีปญหา
อัตรากําลังเสื่อมสมรรถภาพ    เชน ตําแหนงตรวจสอบภายในไมมีความรูเรื่องตรวจสอบภายในเลย    
หรือฝายขอมลูไมมีความรูเรื่องคอมพิวเตอร    พอถามก็บอกทําไมเปน    แลวจะไปใชเขาไดอยางไร     

ผมบอกสํานักงานจังหวัดเสมอวาผมมีสวนรวมในการจัดตั้งสํานักงานจังหวัดมาตั้งแต
เริ่มแรก    ผมไปไหนจะดูแลสํานักงานจังหวัด    แตคุณรับงานไปแลวไมตอบรับกลับมา    เดี๋ยวนี้ก็ยัง
มีผูวาฯ บางคนบนกับผมวาตองไปใชฝายปกครอง    ผมบอกวาเมื่อกอนผมมีเพียง  3 คน   แตขณะนี้
คุณมีต้ัง 20   กวาคน   ยังสนองนโยบายผูวาฯ ไมไดเลย      

ผมเคยประชุมสํานักงานจังหวัดทั้งหมด   พูดกับเขาอยางตรงไปตรงมาวาถาคุณทํางานกัน
อยางนี้ใครเขาจะใช     ตองปรับปรุงตัวเองทุกฝาย    ผมถามวาศูนยขอมูลทําไดหรือเปลา  เวปไซตของ
คุณเชื่อมใครไดบาง    สามารถเชื่อมโยงถึงอําเภอไดหรือยัง    ถาเชื่อมโยงไมไดก็นาจะคุยกับ
นายอําเภอ     ถามเขาวาใชหรือเปลา   หรือยังตองการอะไรอีก     คุณตองไปดูไปสํารวจขอมูลพวกนี้    
ไมใชบอกวามีเวปไซตเรื่องประมูลงาน    ซึ่งเปนเรื่องบังคับ  ถาเรื่องนี้ไมมีลง   เขาก็รองเรียนเราเทา
นั้นเอง        

งานบรรยายสรุป  เปนภาระมากของสํานักงานจังหวัด 

สํานักงานจังหวัด ทําเรื่องแผนกับเรื่องอํานวยการ  ก็เหมาะสมแลว     แตงานสํานักงาน
จังหวัดมีมากเหลือเกิน     แลวยังมีงานรับการตรวจราชการและตรวจเยี่ยมของอีกหลายหนวยงาน  ท้ัง
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี   ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย    คณะอนุกรรมการติดตาม
ผลการดําเนินงานตามนโยบายภาครัฐบาล   วปอ.   วทบ. วทร.  ฯลฯ      ไปครั้งหนึ่งสํานักงานจังหวัด
ก็ตองจัดทําบรรยายสรุปเลมหนึ่ง    จนเดี๋ยวนี้สํานักงานจังหวัดเกือบไมตองทําอะไรแลว    ทําแต
เอกสารเปนเลมๆ     ถาไมทําเขาจะหาวาจังหวัดไมพรอม     แตถาทําอยางนี้รับทุกคณะ  ก็ตายพอดี      

ย่ิงผูวาฯ บางคนตื่นเตน   กลางคืนก็ไมไดนอน   พอทําเสร็จก็เอาวีดีโอมาดู   นั่งทํา
การบานกัน     กลายเปนหนักหนาสาหัส     โดยเฉพาะจังหวัดหลักๆ  ท่ีมักจะมี  วปอ. วทบ. วทอ. 
วทร. โรงเรียนเสนาธิการ   ฯลฯ  ไปดูงานกัน    ไมรูกี่คณะตอกี่คณะ       ผมเห็นวาทางที่ดีท่ีสุด คือสง
วีดีโอเขามาใหดูกอนเลย   ใหดูในรถระหวางเดินทางก็ได    พอไปถึงจังหวัด  เราก็ไมตองบรรยาย
อะไรอีก  นอกจากปรับตัวเลขหนอย   แลวก็ใหเขาถามปญหาเลย    
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ตอนหลังนี้    เมื่อไปตรวจราชการ  ผมบอกไมตองทําบรรยายสรุป     เชน ไปตรวจเรื่อง
การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ  ไมวางบปกติหรืองบถายโอน     ผมบอกคุณทําแผนเดียวเพียงแต
บอกความกาวหนาของเดือนนี้ไปถึงไหน   ไมตองไปทําทุกๆ เดือนเปนเลม   เสียเวลาเปลาๆ      

สํานักงานจังหวัดควรโอนบางงานออกไป และเปลี่ยนบทบาทใหม 

งานบางอยางในสํานักงานจังหวัด   สมควรถายโอนใหหนวยงานอื่น เชน เรื่องโรคเอดส 
ยาบา   สถานบริการ  

ผมวาบางงานสํานักงานจังหวัดไมนาจะรับมาทํา    ถาทําเปนรูปคณะกรรมการ  ก็ตองให
หนวยงานหลักรับผิดชอบ    ไมใชใหสํานักงานจังหวัดมารับผิดชอบทั้งหมด    แลวก็ไมมีเวลาทํา บาง
จังหวัด   หัวหนาฝายก็ไมมีสมรรถภาพ    เอางานเขามาเก็บไวทําใหเกิดความเสียหาย     สํานักงาน
จังหวัดควรจะเปนกรรมการก็พอ   ไมตองไปเปนฝายเลขาฯ    สวนราชการไหนที่เขาเปนเจาของเรื่อง
ใหเขาเปนฝายเลขาฯ   ไป 

ประชุมของกระทรวง   Video Conference  ยังไมพรอม 

เรื่องประชุมของกระทรวงที่ใชระบบ   Video Conference   จะเชื่อมไปทุกจังหวัด   
ปรากฏวาขณะนี้   จังหวัดหลักยังรับไมไดเลย    จังหวัดที่เปนสาขาออกไปยิ่งแย    ไมใชบอกวาประชุม
กระทรวงแลวจังหวัดตองรูหมด   บางจังหวัดก็ไมไดฟง    เพราะฟงขาดๆ หายๆ     

ถาจะใหดีท่ีสุด   ทําไมไมใชชอง 11 ถายทอด  ไปไดทุกจังหวัดเลย       ระเบียบวาระก็ควร
จัดใหกะทัดรัดดวย   ไมใชมีแตเรื่องเพื่อทราบทั้งนั้น    เรื่องเพื่อทราบควรแจกเอกสารไปอานเอง     
ควรเอานโยบายจริงๆ มาพูดกัน     

อีกทางที่ทําไดคือพอประชุมเสร็จก็รีบสรุปสงแฟกซไป    เขาจะไดปฏิบัติไดถูกตอง   การ
ฟง Video Conference    บางทีก็ขาดหายไปเปนชวงๆ   อาจจะหายชวงที่สําคัญดวย   ตอนอยูชัยนาท  
ผมตองใหนครสวรรคท่ีเปนแมขายอัดเทปมาให       

ผูวาฯ    กับผูมีอิทธิพล 

อยูท่ีการวางตัวของผูวาฯ     ตอนที่ผมเปนนายอําเภอดอนสัก    สุราษฎรธานี    พวกนัก
พนันตั้งเงินเดือนให      ผมบอกวาผมมีกินมีใชไมเดือดรอนอะไร    หลังจากนั้น 2 - 3 วัน    ก็สง สวป.   
มาพูด   ทํานองเดียวกัน    ผมก็บอก สวป.  ใหไปบอกวาผมไมเดือนรอน  มีกินมีใช   ไมไดเที่ยว
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กลางคืน    ไมไดกินเหลาเมายา     
ผูวาฯ นิพนธ บอกใหผมเจาะลงพื้นที่    ปลอยขาวหลอกพวกนี้    แลวเอาอาสาสมัครไป

จับ    ถาเราออกนอกพื้นที่เมื่อไรเขารูหมด    บอนเปดเต็มเลย     ถาเราไปรับเงินของเขาเมื่อไรเราจะอยู
เบี้ยลางเขาทันที   เขากดหัวได  เราไปโตแยงเขาไมไดเลย   ทําอยางไรจะใหเลิกตรงนี้ได   ก็ตองให
สวัสดิการดีขึ้น 

ปญหายาบา 

เรื่องยาบา   ถาไมมีคนหนุนหลัง ทําไมได     กํานันผูใหญบานของเราก็มีสวนเยอะ    บาง
ทีไมทําเอง   ใหลูกใหญาติทํา       ตอนแรกผมไมเชื่อ  แตไปจับผูชวยผูใหญบานไดท่ีกําแพงเพชร   จับ
ยาได  30,000 เม็ด   ยังคุยอีกวาไมตองใชเงินสดซื้อ    เขาใหเครดิตผมมา       เราตองใหออกไป   
หลังจากนั้นผมตรวจหนักเลย    

ผมเคยบอกผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดวา  สวส. มีสวนคายาเสพติด   ผูการฯ พูดวา
เปนไปไดอยางไร   เพราะเขาทําหนาที่ปราบปรามอยู    นายอําเภอมายืนยัน  ชาวบานก็มายืนยัน   ผู
การฯ ยังไมเชื่อเลย    ผมจึงรายงานทางลับมาที่ผูชวยอธิบดีกรมตํารวจ    หลังจากนั้นมีคําสั่งตั้งผูกํากับ    
เขาไมไดเปนรองผูกํากับ  ก็ว่ิงมาหาผมบอกทานผูวาฯ รายงานไปหรือ   ผมบอกไมไดรายงาน   ถาคุณ
บริสุทธิ์จริง  ไปทําหนังสือรับรองมา  เดี๋ยวผมจะเซ็นให    ก็ไมกลา  

ตอนอยูกําแพงเพชร    ผมเปนหัวหนาคณะ  นําปลัดอําเภอ  ตํารวจตระเวนชายแดน 
อาสาสมัคร  ไปตั้งดาน      เราจัดหาขาวสารไปให   เบี้ยเลี้ยงให   ทําไดเดี๋ยวเดียวเงินก็หมด      แลวพอ
ปดทางนี้ก็ไปออกอีกทาง   เสนทางมากมาย    ถาเราไปบาทําอยูคนเดียวก็ตาย      

ถาจะแกปญหานี้ไดตองมีตํารวจ กํานัน ผูใหญบาน ใหความรวมมือเต็มที่     ปปส. เขาไป
ก็อยูชั่วครั้งชั่วคราว      เราคลุกคลีตลอด   แตเครื่องไมเครื่องมือ  งบประมาณไมพอ  เราปราบดวยปาก    
ใครจะไปเชื่อ     ตอนไดเงินกองสลาก  ผมก็ใหตํารวจไป 300,000  บาท ไปตั้งหนวยเฉพาะกิจ 12 ชุด   
ตองรายงานทุกครั้งที่ออกปฏิบัติการ   ทุกอาทิตยตองรายงาน   แตพอเราจะเขาไป  เขาก็บอกกัน
หมดแลว    เพราะฉะนั้นเครื่องมือสําคัญของผูวาฯ    คือรัฐบาลตองจริงจัง     

ปรัชญาชีวิตในการทํางาน  

ผมยึดหลักทํางานเต็มที่   โดยไมไดคิดวาผมเปนคนของใคร   ไมไดเปนของนักการเมือง
คนใด    แตผลท่ีไดออกมาก็อยางที่เห็น    ผมมาถามทานปลัดกระทรวง ถามหลายคน   ก็บอกเขาไม
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ยายคุณหรอก   เขารูวาคุณเปนคนทํางาน    แตผลท่ีออกมาตางกัน    ผมจึงบอกคนที่ยายมาเปนผูตรวจฯ  
วาอยาไปคิดอะไรมาก   เขาใหทําแคไหนก็ทําแคนั้น    ทําใหดีท่ีสุดที่เรามีความรูความสามารถ    นั่น
คือเปาหมายของเรา. 
 
 

 




